

# Thầm lặng kết nối những linh hồn liệt sĩ



Ông Phạm Văn Long, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.



Ông Bùi Văn Tý, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) thường xuyên tra cứu thông tin về danh tính hài cốt liệt sĩ trên mạng internet.

Với hơn 52.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tỉnh Thái Bình hiện còn khoảng 30.000 liệt sĩ đang nằm lại các chiến trường chưa biết rõ được thông tin đầy đủ. Đau đáu một nỗi niềm mong sao xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ để đưa các anh về với quê hương, nhiều người thầm lặng không quản ngại khó khăn, vất vả để tiếp tục hành trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

tác ở địa phương, ông Long dành hết thời gian của mình cho việc kết nối thông tin về liệt sĩ. Hàng ngày, ông tìm kiếm thông tin qua các đội quy tập được báo tin; qua cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; tìm thông tin qua danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thông tin giải mã khó khăn của các gia đình cùng hoàn cảnh, ông đã tích cực tìm hiểu, xác minh, kết nối thông tin để giúp các gia đình đưa hài cốt của liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương. Là Bí thư Chi bộ thôn Kiến Xá, ngoài thời gian công

còn nằm lại nơi chiến trường. Nghỉ hưu năm 2015, ông Tý dành phần lớn thời gian tham gia công tác tìm kiếm, xác định thông tin liệt sĩ. Mặc dù tuổi đã cao, công việc vất vả nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, ông không ngại khó khăn, luôn tranh thủ từng phút, từng giây mong sao những gia đình sớm tìm được hài cốt người thân của mình. Vốn là cán bộ công an nghỉ hưu nên ông có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm hồ sơ, giải mã những thông tin trong giấy báo tử, trích lục thông tin, những ấn mã của trận mạc. Để công việc đạt hiệu quả, ông chủ động kết nối với các quân khu, quân đoàn; với ngành lao động - thương binh và xã hội của các tỉnh, thành phố và với cựu chiến binh có kinh nghiệm để học hỏi, tư vấn kinh nghiệm. Đến nay, ông Tý đã tìm kiếm, kết nối và xác định danh tính cho khoảng 600 hài cốt liệt sĩ quê Thái Bình ở các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Qua đó, góp phần cùng với các gia đình đưa rước được khoảng 130 hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương. Ông Tý chia sẻ: Khó khăn nhất trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện nay là không tiếp cận được hồ sơ thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh. Chưa kể việc sai lệch thông tin liệt sĩ như bị trùng tên, sai tên, sai quê quán; trong khi đó nhân chứng liệt sĩ ngày càng ít đi, hài cốt bị mục dẫn theo thời gian. Vì vậy, việc kết nối, tìm kiếm thông tin liệt sĩ phải khẩn trương hơn nữa, phải làm nhanh hơn nữa để xác định danh tính các liệt sĩ.

Nhận xét về ông Bùi Văn Tý, chị Bùi Thị Yến, Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ để nghị xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ông Tý đã giúp đỡ rất nhiều các gia đình liệt sĩ. Không chỉ là người tìm kiếm được thông tin phần mộ, ông còn trực tiếp liên hệ các cơ quan liên quan để tra cứu, bổ sung thông tin, xác định đúng liệt sĩ mới hướng dẫn các gia đình làm thủ tục gửi cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nếu không có ông Bùi Văn Tý, nhiều gia đình liệt sĩ sẽ khó có khả năng tìm thấy phần mộ liệt sĩ của gia đình mình. Việc tìm kiếm, kết nối thông tin, xác định chính xác danh tính và địa điểm phần mộ để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương đang tiếp tục được triển khai thực hiện thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình gian nan, vất vả ấy có dấu chân, đóng góp công sức của những con người thầm lặng.

ĐỖ HỒNG GIA

# Nghị định số 168/2024/NĐ-CP - mức phạt cao xử lý nghiêm người vi phạm luật giao thông

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ có hiệu lực; trong đó, nhiều hành vi vi phạm giao thông có mức xử phạt cao hơn nhiều lần so với các quy định của Nghị định số 100 trước đó.

## Chuyển biến tích cực

Chiều ngày 5/1, tại khu vực cầu Kim thuộc tuyến đường tỉnh ĐT.458, đoạn qua địa phận xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), trong khoảng 2 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự, Công an thành phố Thái Bình đã lập biên bản xử lý 5 trường hợp lái xe vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Khi được hỏi về hành vi vi phạm và mức xử phạt mới theo Nghị định số 168 của Chính phủ, người vi phạm đều cho rằng đã nắm được quy định của Nghị định mới thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên trong quá trình tham gia giao thông do không tập trung nên đã vi phạm các lỗi trên.

Anh N.Q.H, trú tại xã Phương Công (Tiền Hải), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 17A-225.5X qua đoạn đường này vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông nên đã bị lập biên bản xử lý. Anh H. phân trần: Vì đang tập trung suy nghĩ để giải quyết công việc, nên tôi sơ ý không kịp quan sát đèn tín hiệu. Khi được cán bộ CSGT chỉ rõ lỗi sai, có đầy đủ hình ảnh, tôi đã nhận ra và ký vào biên bản. Mức phạt mới tăng cao nhiều so với trước kia nên tôi coi đây là bài học để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa.

Theo Nghị định số 168 của Chính phủ, nhiều hành vi vi phạm đối với xe ô tô được tăng mức phạt lên cao, điển hình như: Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng; hành vi đi ngược chiều ở đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" có mức xử phạt 18 - 20 triệu đồng; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông mức phạt 20 - 22 triệu đồng; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, mức phạt 18 - 20 triệu đồng; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ mức phạt 35 - 37 triệu đồng...

Đối với mô tô, xe gắn máy cũng có các hành vi tăng nặng như: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, phạt từ 4 - 6 triệu đồng; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, phạt từ 6 - 8 triệu đồng; điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, mức phạt 4 - 6 triệu đồng; đi ngược chiều của đường một chiều, mức phạt 4 - 6 triệu đồng; điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mức phạt 8 - 10 triệu đồng; gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND nơi gây nạn, mức phạt 8 - 10 triệu đồng...

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Nghị định số 168 của Chính phủ ngoài việc người vi phạm bị tước giấy phép lái xe còn quy định thêm về việc xử phạt trên giấy phép lái xe đối với từng lỗi vi phạm, nếu vượt quá biên độ xử lý, nếu vượt quá biên độ xử lý 12 điểm sẽ phải thi lại. Đối với xe mô tô vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ từ 4 điểm, đi ngược chiều đường có đường một chiều là 2 điểm.

Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ ngày 1 - 6/1/2025, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 262 trường hợp vi phạm, tước 107 giấy phép lái xe, trừ điểm 5 giấy phép lái xe; tạm giữ 92 phương tiện các loại; xử phạt vi phạm hành chính 813 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: vi phạm tốc độ 74 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 64 trường hợp...

## Xử lý kết hợp tuyên truyền

Có thể thấy, sau một tuần thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, những kết quả tích cực đã được ghi nhận khi phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm ATGT. Đây được coi là bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân. Từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, mang đến sự an toàn cho người tham gia giao thông. Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về tổ chức triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Công

an trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT toàn tỉnh để nắm vững và thực hiện theo quy định.

Hiện nay, nhiều lỗi vi phạm theo nghị định mới mà người tham gia giao thông chưa biết, nên lực lượng CSGT vừa xử lý vừa kết hợp tuyên truyền cho mọi người nắm rõ. Các trường hợp bất hợp tác, không thừa nhận hành vi vi phạm sẽ được lực lượng CSGT cung cấp lại video, hình ảnh vi phạm để bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong xử lý. Đồng thời, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông hàng ngày.

"Thời gian tới, chúng tôi phối hợp với chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến người dân, học sinh về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP để nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, từ đó hạn chế tối đa các hành vi vi phạm" - Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh nhấn mạnh.

NGUYỄN THỜI



Cán bộ, chiến sĩ Trám CSGT cầu Nghìn tuần tra, xử lý vi phạm về vận tải hành khách.

## TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN VŨ THƯ

# Nâng cao chất lượng dạy và học

Bằng tình yêu nghề, khát khao cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" của các thầy cô giáo cùng tinh thần hiếu học của các em học sinh, trong những năm qua, chất lượng giáo dục của Trường THCS thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) không ngừng được nâng cao, trở thành lá cờ đầu khối THCS của huyện.



Giáo viên Trường THCS thị trấn Vũ Thư thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy hiệu quả năng lực học tập của học sinh.

Đoàn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong quá trình xây dựng và phát triển, thầy và trò nhà trường luôn tự hào vì đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu vẻ vang. Trong đó, thành tích gần đây nhất của thầy và trò nhà trường đó là được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm học 2023 - 2024. Để có được những thành tích đó, nhà trường luôn chú trọng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Xác định "thầy giỏi thì trò mới giỏi", vì vậy đội ngũ giáo viên của Trường thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận với các phương pháp khoa học hiện đại, phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm phát huy năng lực học tập của các em. Hiện nay, 100% giáo viên trong Trường thực hiện tốt việc soạn giảng bằng giáo án điện tử, sử dụng dữ liệu số dùng chung, sử dụng sách giáo khoa mềm trong quá trình giảng dạy. Với 3 máy chiếu, 19 tivi, 40 máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học, mạng internet được đưa đến tất cả các phòng học, phòng bộ môn và nhiều trang thiết bị khác đã giúp giáo viên

tích cực sử dụng các thiết bị hiện đại, khai thác hiệu quả các thiết bị dạy học, sử dụng tài sách giáo khoa mềm và nguồn học liệu số... Từ đó, tạo nhiều thuận lợi trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, 100% giáo viên trong Trường đạt chuẩn về trình độ, luôn tâm huyết, hết lòng với sự nghiệp trồng người. Chỉ tính riêng năm học vừa qua, các thầy cô giáo đã có 24 sáng kiến nâng cao hiệu quả giáo dục và giảng dạy cấp trường, trong đó có 14 sáng kiến đã được UBND huyện công nhận là sáng kiến cấp cơ sở. Nhiều sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả tích cực. Cô giáo Phạm Thị Đám chia sẻ: Đến nay tôi đã có 31 năm đứng lớp. Trong quá trình giảng dạy tôi luôn tìm tòi những phương pháp mới và sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào việc giảng dạy sao cho các em học sinh hiểu, tiếp thu bài nhanh, hiệu quả nhất. Đặc biệt, tôi rất chú trọng liên hệ thực tiễn để các em học sinh thấy được môn Toán là môn học có tính ứng dụng cao từ

đó khơi dậy niềm đam mê học Toán trong các em học sinh. Tôi phân chia các nhóm đối tượng học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp, trong đó đặc biệt quan tâm đến các em tiến bộ, bắt kịp với các bạn cùng lớp. Đối với các em học sinh năng lực vượt trội, có năng khiếu, tôi quan tâm hướng dẫn thêm để các em phát huy thế mạnh của mình. Đội tuyển học sinh giỏi do tôi phụ trách nhiều năm liên tục dẫn đầu toàn huyện.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, phù hợp với học sinh. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống thông qua lồng ghép các nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục pháp luật, sử dụng mạng xã hội an toàn... Thường xuyên phối hợp với gia đình nắm bắt tư tưởng của học sinh để có biện pháp giáo dục hiệu quả, nên nhiều năm qua Trường không có học sinh vi phạm đạo đức phải xử lý, không có học sinh xếp loại đạo đức yếu kém. Em Đặng Minh Hà, học sinh lớp 8A2 cho biết: Mỗi tuần chúng em đều có một tiết học kỹ năng sống.

Trong Trường còn có nhiều câu lạc bộ chúng em có thể đăng ký tham gia như: văn nghệ, mĩ thuật, tiếng Anh, đọc sách... Qua đó, giúp chúng em được phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mĩ và có những kỹ năng nhất định để giải quyết các vấn đề xung quanh cuộc sống hàng ngày.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm chú trọng. Năm học 2023 - 2024, Trường tiếp tục dẫn đầu các trường có cấp THCS của huyện về chất lượng học sinh giỏi với 281 học sinh được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện, 10 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, là đơn vị có số học sinh nhiều nhất đóng góp cho phong trào học sinh giỏi của huyện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi của huyện Vũ Thư. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vừa qua, huyện Vũ Thư xếp thứ 2/8 huyện, thành phố về số học sinh đạt giải, thứ 2/8 huyện, thành phố về điểm thi và thứ 3/8 huyện, thành phố về số giải nhất.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp, kỷ cương, xây dựng môi trường học tập tích cực; đổi mới công tác chuyên môn; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua các trường THCS của huyện.

ĐÀO QUYN